

## รัฐบาลทำแผนแม่บทพัฒนาสมุนไพรไทยฉบับแรก

โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ • รัฐบาลน้อมนำพระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่ 9 พัฒนาสมุนไพรให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสมุนไพรไทยฉบับแรกของประเทศพร้อมเปิดโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) ตั้งเป้าเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอาเซียน และสร้างมูลค่าเพิ่มเติมน้อย 1 เท่าตัว

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดการประชุมมอบนโยบายแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยฉบับที่ 1 ระหว่างปี 2560-2564 และพิธีเปิดโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) ว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสนพระราชหฤทัยเรื่องการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคมาก โดยมีการจัดตั้งสวนสมุนไพรและให้มีการจัดตั้งโรงเรียนสอนทางด้านเภสัชแผนไทย ดังนั้นจึงอยากให้ทุกคนทำตามปณิธานของพระองค์ท่าน พัฒนาคัญภาพของสมุนไพรไทยให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งมีสภาพภูมิประเทศที่หลากหลาย มีสมุนไพรมากกว่า 20,000 ชนิด แต่เอามาใช้จริงประมาณ 1,800 ชนิด และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจริงๆ ประมาณ 200-400 ชนิด ซึ่งในปี 2559 พบว่าตลาดสมุนไพรมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงถึง 9.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ไม่น่าเชื่อว่าประเทศที่มีรายได้จากผลิตภัณฑ์สมุนไพรมากที่สุด คือ ประเทศ

เยอรมนี ญี่ปุ่น และฝรั่งเศส ทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่า 4 ปีข้างหน้าจะมีมูลค่าสูงถึง 1.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ

พล.ร.อ.ณรงค์กล่าว ว่า เมื่อต้นกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ร่วมกับ 8 กระทรวงหลัก ในการจัดทำแผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยฉบับที่ 1 ระหว่างปี 2560-2564 โดยมี 4 ยุทธศาสตร์ที่จะมาส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาและใช้สมุนไพรไทย ภายใต้งบประมาณ 1.8 หมื่นล้านบาท คือ 1.ส่งเสริมผลิตผลของสมุนไพรให้มีศักยภาพตามความต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศ 2.พัฒนาอุตสาหกรรมและตลาดสมุนไพรให้มีคุณภาพระดับสากล 3.ส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาโรคและเสริมสุขภาพ และ 4.สร้างความเข้มแข็งของการบริหารและนโยบายภาครัฐและใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนสมุนไพรอย่างมั่นคง ยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ มีพืชสมุนไพรที่หลากหลาย จึงอยากให้เพิ่มการศึกษาวิจัย พัฒนาความรู้เรื่องการใช้สมุนไพร ซึ่งถือว่าประเทศไทยยังขาดในเรื่องนี้ และควรส่งเสริมให้คนไทยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้ยาสมุนไพรในการรักษาโรคอย่างถูกต้อง หากมีอาการป่วยแล้วจะต้องทราบว่าต้องใช้ยาตัวใด และตัวใดไม่ควรใช้ร่วมกัน ซึ่งตนเชื่อว่าประเทศไทยทำได้หากมีความตั้งใจ ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลได้ และทำตามพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9.